



(Cadn.com.vn) - Ngày 14-5, UBNDTP Đà Nẵng đã phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam tổ chức cuộc họp sơ kết giai đoạn I Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng (CSHT) ưu tiên TP Đà Nẵng do ông Lê Văn Hữu Chí, Phó Chủ tịch UBNDTP Đà Nẵng và ông Đặng Đức Cường, Chủ nhiệm dự án của WB. Tham dự cuộc họp còn có đại diện các bộ, ngành T.Đ. hữu quan và các sở, ban, ngành, các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Tại cuộc họp sơ kết giai đoạn 1 của dự án, ông Lê Văn Hữu Chí, Trưởng ban Ban Quản lý các dự án đầu tư CSHT ưu tiên TP Đà Nẵng cho biết: trong quá trình triển khai dự án này, ngoài sự vào cuộc quyết liệt của đơn vị thi hành dự án, các nhà thầu; sự theo dõi, giám sát chặt chẽ của đơn vị tư vấn giám sát, sự quan tâm chỉ đạo sâu sắc của UBNDTP Đà Nẵng và Sở GTVT, WB và các bộ, ngành T.Đ. hữu quan còn cần thiết đoàn công tác vào giám sát, thanh sát, đôn đốc... nên đã giúp cho giai đoạn 1 của dự án đến nay được hoàn thành và hiện đang tiếp tục triển khai giai đoạn 2. Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các bộ, ngành T.Đ. hữu quan trên cơ sở tài liệu báo cáo và qua các chuyên thanh sát thực tế, đại diện WB, ông Đặng Đức Cường, Chủ nhiệm dự án đã đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của TP Đà Nẵng, đơn vị thi hành dự án, các nhà thầu... trong việc triển khai thành công kết thúc giai đoạn 1 Dự án đầu tư CSHT ưu tiên TP Đà Nẵng, đảm bảo chất lượng, tiến độ, kiểm soát công trình như đã đưa. Ông cũng cho biết UBNDTP đã xây dựng được các chỉ số quản lý và xử lý các thủ tục, triển khai việc thu phí các thủ tục như mở đường, tiến độ, kiểm soát công trình như đã đưa. Ông cũng cho biết UBNDTP đã xây dựng được các chỉ số quản lý và xử lý các thủ tục, triển khai việc thu phí các thủ tục như mở đường, tiến độ, kiểm soát công trình như đã đưa. Ông cũng cho biết UBNDTP đã xây dựng được các chỉ số quản lý và xử lý các thủ tục, triển khai việc thu phí các thủ tục như mở đường, tiến độ, kiểm soát công trình như đã đưa.

Trên cơ sở thành công của giai đoạn 1 Dự án đầu tư CSHT ưu tiên TP Đà Nẵng và trước đó là

Dự án thoát nước và vệ sinh môi trường TP Đà Nẵng, ông Đặng Đức Cường đã thông báo một tin vui: WB tiếp tục hỗ trợ TP Đà Nẵng triển khai dự án mới: Dự án phát triển thành phố biển ven biển với tổng mức đầu tư lên đến 300 triệu USD. Theo đó, Dự án phát triển thành phố biển ven biển có 4 hợp phần chính, bao gồm: Hợp phần A: đầu tư xây dựng hệ thống giao thông công cộng, gồm có xây dựng hệ thống xe buýt nhanh BRT, các bãi đỗ xe công cộng, hệ thống thông tin tín hiệu...; Hợp phần B: đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý nước thải Liên Chiểu, cải tạo và nâng cấp các hệ thống xử lý nước thải; đầu tư xây dựng CSHT cải thiện môi trường, an sinh xã hội như cải tạo, nâng cấp các khu dân cư thu nhập thấp, xây dựng các khu chung cư nhà ở xã hội...; Hợp phần C: xây dựng các tuyến đường giao thông vành đai TP; Hợp phần D: hỗ trợ thể chế và tăng cường năng lực quản lý cho các cơ quan quản lý Nhà nước của TP...

Thay mặt UBNDTP Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Văn Hữu Chí đã bày tỏ cảm ơn WB nói chung, cá nhân Chủ nhiệm dự án Đặng Đức Cường và đội ngũ các bộ, ngành T.Đ.H. quan nói riêng đã có sự hỗ trợ đắc lực đối với TP Đà Nẵng trong việc triển khai thành công, có hiệu quả các dự án do WB hỗ trợ TP nói chung, giai đoạn 1 của Dự án đầu tư CSHT ưu tiên TP Đà Nẵng nói riêng. Ông cũng cam kết sẽ tiếp tục triển khai giai đoạn 2 dự án này cũng như các dự án do WB hỗ trợ trong thời gian đến để đem lại lợi ích yêu cầu do WB đã đặt ra.

Bài, ảnh: Phạm Hoàng

Tin từ www.cadn.com.vn